

สพฐ.ชงเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ว12

นำเสนอเมื่อ : 2 ธ.ค. 2556

สพฐ. ชง ก.ค.ศ.ขอเพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย หันคะแนนภาค ก ภาค ข ห้วนเปิดช่องวิ่งเต้น
ซึ่งสัมภาษณ์ชุดลุยพินิจคณะกรรมการ

วันนี้(2ธ.ค.)นางศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ได้เสนอขอปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ หรือ ว12 ในหลายส่วนได้แก่

คะแนนการสอบ ภาค ก สอบความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ภาค ข สอบความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง

ขอปรับลดเป็นภาคละ 100 คะแนน จากเดิมคะแนนเต็มภาคละ 150 คะแนน และภาค ค

การสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ขอปรับเพิ่มเป็น 150 คะแนน

ส่วนเกณฑ์การผ่านการสอบคัดเลือกผู้สอบต้องผ่านการสอบภาค ก และภาค ข ด้วยคะแนนร้อยละ 60 ก่อน

จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค จากปัจจุบันที่กำหนดให้สามารถสอบภาค ก - ข และ ค ได้เลยแต่ต้องได้คะแนนร้อยละ 60

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้

สพฐ.ยังได้ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกและตรวจข้อสอบเองทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้สำนักงานก.ค.ศ.กำลังอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อเสนอของสพฐ.อย่างละเอียดโดยจะต้องดูผลดี

ผลเสียและเหตุผลความจำเป็นของการเสนอปรับหลักเกณฑ์

ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะต้องนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)วิสามัญระบบ

ที่เกี่ยวข้องของพิจารณา ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ และนำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ในวันที่ 20 ธ.ค.ต่อไป

รายงานข่าวจากแจ้งว่า

มีความกังวลว่าการเสนอขอปรับเกณฑ์คะแนนการสอบแต่ละภาคดังกล่าวอาจเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตช่วยเหลือ

ผู้สอบคัดเลือกได้โดยเฉพาะการเพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เป็น 150 คะแนน

เพราะการสอบสัมภาษณ์เป็นการให้คะแนนโดยดุลพินิจของคณะกรรมการที่อาจจะให้คะแนนช่วยเหลือกันได้

สำหรับความคืบหน้าการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี.ศ.2556

มีเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะขอสอบแข่งขันจำนวน 63 เขต กลุ่มวิชาที่ขอเปิดสอบ 31 กลุ่มวิชา

ตำแหน่งว่าง จำนวน 839 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

65อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 32อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 2อัตรา การเงิน/บัญชี 4อัตรา

บรรณารักษ์ 2 อัตรา คหกรรมทั่วไป 2อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 3อัตรา คอมพิวเตอร์ 27อัตรา

วิจิตรศิลป์ 1อัตรา ศิลปะ 17อัตรา ดุริยางค์สากล 1อัตรา ดนตรีสากล 9อัตรา ดนตรีไทย 10อัตรา ดนตรี 19 อัตรา

นาฏศิลป์ 25อัตรา สุขศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 29อัตรา สังคมศึกษา 35อัตรา เคมี 13อัตรา ฟิสิกส์ 31อัตรา
ชีววิทยา 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 33อัตรา วิทยาศาสตร์ 29อัตรา ภาษาอังกฤษ 99อัตรา ภาษาจีน 19 อัตรา
ภาษาเกาหลี 1อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา ภาษาไทย 144 และคณิตศาสตร์ 175อัตรา ทั้งนี้
การสอบคัดเลือกยังต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบก่อน

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันจันทร์ 2 ธันวาคม 2556